

๙. บันทึกข้อความ ส่วนราชการ คค. ที่ ๐๐๑๑๒๗/๒๕๐๘ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๓ เรื่อง
การดำเนินคดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน

๑๐. หนังสือจากผ.อ.สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ หล่มสัก ลว. ๗ ต.ค. ๒๕๕๕

ตามที่มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ รายละเอียดตามอ้างถึงนั้น บัดนี้ ร่างประกาศฯ ของ กสทช.ได้ลงนาม
โดย พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยังคงสาระสำคัญที่กระทบกระเทือนต่อการดำเนินงานของเครือข่ายวิทยุ
เสียงธรรมฯ และกระทบกระเทือนสิทธิของผู้ฟังตามที่มูลนิธิเสียงธรรมเคยร้องทุกข์ต่อท่านไปแล้ว

นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า กสทช.ได้เริ่มเข้าจับกุมดำเนินคดีกับสถานีวิทยุในเครือข่าย ที่ อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์ ทั้ง ๆ ที่ มูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้รับสิทธิทดลองออกอากาศ และมูลนิธิเสียงธรรมฯได้ยื่นขอรับใบอนุญาตให้
ทำ มี ไซ้ นำเข้า เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ไปแล้ว แต่ กสทช.นอกจากจะมีได้ออกใบอนุญาต
ดังกล่าวให้ตามกฎหมาย และมีได้ตอบผลการพิจารณาแต่อย่างใด กสทช.ยังไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้
ดำเนินคดีจับกุมสถานีวิทยุในเครือข่ายอีกด้วย

มูลนิธิเสียงธรรมฯ พิจารณาเห็นว่า หาก กสทช. เร่งรัดพิจารณาออกประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาต
กิจการกระจายเสียงบริการชุมชน (วิทยุภาคประชาชนที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็น) โดยด่วน เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามเอกสารทางวิชาการที่ กสทช.ได้
ศึกษาวิจัยไปแล้ว ปัญหาทุกอย่างก็น่าจะยุติลงได้ด้วยความสะดวกเรียบร้อย

หาก กสทช. ไม่เร่งดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ หรือไม่มีมาตรการใดที่เป็นรูปธรรมโดยด่วน
ก่อนที่สิทธิทดลองออกอากาศของเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ จะหมดอายุในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นี้ อาจจะ
ทำให้เกิดสภาวะสูญญากาศต่อสถานะทางกฎหมายของสถานีวิทยุในสังกัดมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ

ซึ่ง ทางมูลนิธิเสียงธรรมฯ จะถือว่า กสทช. จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรงแก่สถานีวิทยุในสังกัดมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ และความขัดแย้งดังกล่าวถือเป็น
อริกรณีในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องนำหลักกรรมวินัยมาเป็นเครื่องตัดสินชี้โทษความผิดให้ปรากฏเป็น
ประวัติศาสตร์ชาติไทยจารึกไว้ในพระพุทธศาสนา หวังให้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ยึดถือเป็นแบบฉบับแห่งการ
อุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองคู่ชาติไทยตลอด ๕,๐๐๐ ปี

เพื่อมิให้เหตุการณ์ลุกลามไปมากกว่า มูลนิธิเสียงธรรมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรด
พิจารณาดำเนินการประสานงานให้ กสทช.เร่งพิจารณาการออกประกาศดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายสืบไป จักอนุโมทนาและขอขอบคุณมาในโอกาสนี้

ขอเจริญพรมาพร้อมหนังสือนี้
พระครูอรุณกิตฺติมฺหา

(พระครูอรุณกิตฺติมฺหา)
กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
ทำการแทนประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ

ได้รับเรื่องไว้แล้ว
ผู้รับ.....*นพ. อ. กิตฺติ*
8 1 10 11